

20ล.คนไทยเที่ยว6เดือนหลัง ชี'ป็นสุข'ปลุก-คาดเงินสะพัด

แนะนำกระเป๋าหนักใช้จ่าย เร่ง'แทรเวลบับเบิล'ฟื้นศก.

ส.อ.ท.แนะ รม.อาศัยช่วงโควิดปิดประเทศ
ออกมาตรการในราคาไม่แพงจูงใจคนไทย
มีกำลังซื้อที่ชอบเที่ยวนอกให้เที่ยวใน
ประเทศแทน (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

'ป็นสุข'

ชี'แพคเกจเที่ยวเจาะไฮเอนด์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม นางฐนิวรรณ
กุลมงคล นายกสมภาคภัตตาคารไทย เปิดเผย
ถึงกรณีรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภาคการท่องเที่ยว "เที่ยวป็นสุข" ด้วยการออก
แพคเกจเราเที่ยวด้วยกัน ใช้กรอบวงเงิน 20,000
ล้านบาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-
ตุลาคม 2563 โดยแพคเกจเราเที่ยวด้วยกัน
รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมและที่พักให้
40% ประชาชนจ่ายเอง 60% แต่ไม่เกิน 3,000

เปิด 7 ขั้นตอน 'เราเที่ยวด้วยกัน'
ช่วงเวลา 4 เดือน (กรกฎาคม-ตุลาคม 2563)

- ลงทะเบียน**
เราเที่ยวด้วยกัน.com
รอ SMS ยืนยัน
ภายใน 3 วัน
- ติดตั้งแอปฯ 'เป่าตัง'**
หากมีอยู่แล้ว
สามารถใช้ต่อได้เลย
- จองโรงแรม**
ไม่เกิน 5 ห้อง/คืน/คน
ผ่าน OTA หลายช่องทาง
เช่น โรงแรมโดยตรง,
Agoda, Traveloka เป็นต้น
- จ่าย 60%**
ของราคาห้องพัก
ผ่าน 'เป่าตัง'
- ตัวเครื่องบิน**
จ่ายเต็มจำนวน
ผ่านทางเว็บไซต์
ของสายการบิน
- เริ่มเดินทาง**
เช็คอิน ณ ที่พัก
จะได้รับ E Voucher
600 บาท/คืน
ทุก 17.00 น.ของวันที่เช็คอิน
ได้รับสูงสุด 5 คืน
- เช็คอิน**
เช็คอิน E Voucher ที่ได้รับ
หมดอายุ 24.00 น.
ของวันที่เช็คอิน
- รับเงินคืนค่าเครื่องบิน 40%**
ไม่เกิน 1,000 บาท ผ่าน 'เป่าตัง'
• กรอก Booking No. ในเว็บไซต์
จะได้รับสิทธิ 2 คน/ห้อง
• โอนเงินทุกวันที่ 15 และ 30

OTA - Online Travel Agent (เอเจนต์รับจองตัว-ที่พักทางออนไลน์) ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บาทต่อห้องต่อคืน จำนวน 5 ล้านห้องต่อคืน รวมถึงรับอี-เวาเซอร์ หรือบัตรกำนัลดิจิทัล อีกคิดละ 600 บาท รวมทั้งการจองตั๋วเครื่องบิน จำนวน 2 ล้านใบ เมื่อนักท่องเที่ยวชำระค่าบัตรโดยสารแล้วรัฐบาลจะคืนเงินให้กลับไป 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง โดยผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนประชาชนทั่วไปจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ว่าหากถามผู้ที่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวก็เข้าใจว่าโรงแรมมีอยู่จำนวนมาก และยังมีงานมากด้วย โดยมีห้องพักอยู่ประมาณ 70 ล้านห้องต่อคืนทั่วประเทศ แต่ที่รัฐบาลช่วยคือ 5 ล้านห้องต่อคืน ดังนั้นในแง่ของผู้ประกอบการโรงแรมจึงเห็นว่าช่วยได้ไม่มาก ไม่ก็เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

นางฐนิวรรณกล่าวว่า ทั้งในส่วนของการสนับสนุนห้องพักไม่เกิน 3 พันบาทต่อคืนนั้น มองว่าขณะนี้โรงแรมจะเสนอราคาขายทางออนไลน์โดยลดราคาไม่ต่ำกว่า 50% ดังนั้น หากต้องการจะเอาเงิน 3,000 บาท ตามที่รัฐบาลให้มา ราคาห้องพักแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 7,500 บาท ในจำนวนนี้ลูกค้าก็จะจ่าย 4,500 บาท ดังนั้น ราคาเต็มของห้องพักที่โรงแรมแห่งนั้นจะอยู่ประมาณ 12,000-15,000 บาท คนที่มีกำลังซื้อขนาดนี้จะต้องเป็นคนที่ไม่ต่างประเทศบ่อยๆ ไปญี่ปุ่น หรือฮ่องกง เพราะราคาห้องพักถือว่าแพง คนไทยที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดจริงๆ จะพักในราคา 1,200-3,000 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นราคาที่คนชั้นกลางใช้ห้องพัก หากใช้ราคานี้ในการจองห้องพักก็จะได้จากรัฐบาลแค่ 1,000 กว่าบาทต่อห้องต่อคืนเท่านั้น

เงิน600บ.ไปไม่ถึงร้านอาหาร

นางฐนิวรรณกล่าวว่า เท่าที่มองคือรัฐบาลกำลังช่วยเรียกคนที่กำลังซื้อเป็นเอ เอบวกหรือบี ที่ไปต่างประเทศไม่ได้ ให้เที่ยวในประเทศ โรงแรม 5 ดาว 6 ดาว ถ้ามีคนกลุ่มนี้มีเยอะหรือไม่ ถ้ามีเยอะและไปเที่ยวก็ดี แต่ถ้าคนกลุ่มนี้มีบัตรกำนัล 600 บาทนั้น จะเหลือให้ร้านอาหารรอบๆ โรงแรมหรือไม่ ก็คิดว่าไม่มี เพราะสมมุติตนเป็นเจ้าของโรงแรม เป็นผู้บริหารโรงแรมก็จะระบุว่าไม่มีไปไหนซักที่ น้าๆ กากแฟ ของที่ระลึก 600 บาทไว้ให้ด้วย เพื่อไม่ให้เงิน 600 บาท กระเด็นออกจากโรงแรม

“คนระดับนี้จะให้ไปเดินกินข้างข้างถนนก็เกินไปไม่ได้ คนกลุ่มนี้คงจะเป็นกลุ่มที่ไปพักโรงแรมหรูเกิด ระดับไฮเอนด์มากกว่า กินร้านอาหารทะเลข้างถนน ดังนั้น เงิน 600 บาท จะไม่กระเด็นออกนอกโรงแรมแน่นอน เพราะไปด้วยความไฮเอนด์

หรืออีกทางโรงแรมจะพยายามดูเงิน 600 บาทไว้ทั้งหมด ว่าจะเสนอบริการสปาราคาพิเศษ หรืออาหารราคาพิเศษ หรือเอาคูปองไปไว้ใช้ในครั้งหน้าก็ได้ ดังนั้น ในฐานะนายกสมาคมภัตตาคารคิดว่าครึ่งหนึ่งคงไม่มาถึงร้านอาหาร ไม่ได้โอนสิทธิ์แต่อาจจะมีการตีไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ ก็อาจจะนำเอาเซอร์ไปกินร้านอาหารข้างๆ โรงแรมก็ได้ แต่ผู้ประกอบการทุกคนก็ต้องแย่งกันนะ ไม่ว่าร้านอาหาร ของที่ระลึก สปาต่างๆ” นางฐนิวรรณกล่าว

แนะระบุชัดใช้นอกโรงแรม

นางฐนิวรรณกล่าวว่า จริงๆ ควรจะระบุเลยว่า 600 บาท ให้ใช้นอกโรงแรม นอกที่พักรวม แต่ที่ออกกลับให้สิทธิโรงแรมและที่พักด้วย ถ้าถามว่าแยกไปหรือไม่ ก็ตอบว่าไม่แยกไป แต่ก็บอกเพื่อนๆ ที่เป็นร้านอาหารว่ารัฐบาลคงมองรอบทิศทางแล้ว ซึ่งในตอนนี้ออกชิมช้อปใช้ คนร้านอาหารก็ไม่เห็นประโยชน์ ก็เลยไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมจนร้านอาหารลงทะเบียนน้อย กรมบัญชีกลางก็เลยไปเพิ่มทางซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ไปใช้บริการได้ ตนในฐานะคนท่องเที่ยวได้ร้องขอรัฐบาลผ่านสื่อ กระทรวงการคลังและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อสาขาอาชีพอื่น หรือ 80-90% ไม่ได้ประโยชน์ แต่อาจจะ 50% ได้ประโยชน์ โดยโครงการนี้ให้ประโยชน์โรงแรมเป็นหลัก ดังนั้น ผู้ประกอบการที่อยู่นอกโรงแรมก็ต้องพยายาม ไปโหลดคระเป่าตัวคือเล็กทรอนิกส์มาไว้ก่อน และขึ้นป้ายว่าร้านนี้ใช้ได้

“เงิน 600 บาท ควรกำหนดมาเลยว่าให้ร้านอาหาร สปา ของที่ระลึก ที่อยู่นอกโรงแรมไม่ควรให้ทางโรงแรมอีก ในเมื่อโรงแรมก็ได้โอนสิทธิ์แล้ว เพราะหากปล่อยให้แบบนี้โรงแรมก็จะมีโปรแกรมขึ้นใจเพิ่มเติมแน่นอน เช่น เดิมการรับประทานอาหารในโรงแรมแพง เขาอาจจะลดราคาดีเนอร์ให้เหลือ 600 บาทก็ได้ เป็นต้น รัฐบาลมุ่งช่วยเหลือกลุ่มโรงแรมไปแล้ว เพื่อนๆ ก็เลยเฉยๆ ก็เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามให้คนเดินทางไปเที่ยว ไปโรงแรมที่มีมูลค่าสูง จูงใจ ก็คุยกับเพื่อนก็บอกว่าเราต้องมาแย่งกันนะ ทั้งร้านอาหาร สปา ของที่ระลึก และก็สวนสนุกด้วย มาแย่ง 600 บาทกัน” นางฐนิวรรณกล่าว

คนรายแท้เข้าร้านหลังคลายล็อก

นางฐนิวรรณกล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ภาพรวมของร้านอาหารปัจจุบัน คนที่มีกำลังซื้อได้รับผลกระทบน้อย ประเทศไทยเป็นเหมือนพีระมิด ตรงยอดก็มีที่ไม่ลำบาก คนที่ยังอยู่ได้หรือแม้กระทั่งกลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ คนจำนวนนี้ได้รับเงินเดือนปกติ ในประเทศไทยคน

มีธุรกิจรายได้ 100-1,000 ล้านบาท มีอยู่จำนวนมาก เคยไปกินร้านอาหารของเพื่อน ซึ่งต่อหัวจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทขึ้นไป ต่อโต๊ะก็ตกประมาณ 5,000 บาท ถึงหลักหมื่นบาท เชื่อไหมว่าหลังรัฐบาลคลายล็อก ร้านเต็มหมด เพราะคนกลุ่มนี้เดิมใช้บริการส่งที่บ้านเลยเมื่อ พอลคลายล็อกก็ออกมากินข้าวนอกบ้าน ดังนั้น ร้านที่เป็นไฮเอนด์ หรือกลุ่มเฉพาะลูกค้า มีแฟนคลับประจำลูกค้ากลับมา 70-80% โดยไม่มีนักท่องเที่ยวเลย

นางฐนิวรรณกล่าวว่า แต่หากมองภาพรวมร้านอาหารทั้งหมดถือว่าไม่ดีแน่นอน เพราะเดิมนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาช่วย ซึ่งในจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือนจะเป็นคนไทยประมาณ 30% เท่านั้น แต่ตอนนี้คนไทยก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บางแห่งรับเงินเดือน 50% คนส่วนใหญ่ของประเทศลำบาก การที่จะมากินอาหารนอกบ้านมีอยู่ 300-500 บาทก็ลำบาก ในขณะที่ร้านอาหารในประเทศไทยก็มีอยู่เป็นจำนวนมากประมาณ 4-5 แสนร้านค้า เมื่อคลายล็อกแล้วร้านอาหารไม่เปิดก็ไม่ได้ คนไทยกินใช้ 30% ก็ต้องเปิด เพราะกระแสเงินสดหยุดนิ่งมากกว่า 2 เดือน ทำให้ลำบากมาก อย่างไรก็ตาม นอกจากลูกค้าน้อยแล้ว ในร้านอาหารที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากก็มีปัญหาไม่มีพนักงาน เพราะแรงงานต่างดาวเข้ามาไม่ได้ ก็จะมีปัญหา แต่ตนมองว่าดีต่างดาวกลับเลยก็ดี คนไทยที่ตกงานจะได้มีงานทำ แต่พอสอบถามร้านอาหารบางแห่งบอกว่าเปิดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เปลี่ยนพ่อครัวไป 8 คนแล้ว เพราะคนไทยไม่อดทน นี่ก็เป็นปัญหา

ควรใช้งบ4แสนล้านสร้างงาน

“คนไปเรียนปริญญาตรี โท ที่อเมริกา ได้ดีเพราะไปล้างจาน เป็นแรงงานในร้านอาหาร ต้องต่อสู้ อดทนต่อสู้ พัฒนาเป็นเจ้าของธุรกิจได้ คนอเมริกาที่ชื่นชมว่ามีคุณภาพคน ในบ้านเราเดิมาก็บอกว่าคนเราอดทน มาอดทนหลังก็ไม่อดทน แต่พม่า ลาว เขมร อดทนมากกว่าคนไทย แล้วคนที่อดทนบ้านเราหายไปไหน สังคมไทยเปลี่ยนไปแล้ว สังคมไทยเป็นอะไร เราไม่อยากทำอะไร มีบางร้านบ่นมาว่าไม่สามารถที่จะไปออกงานแสดงสินค้า มหกรรมอาหารได้ เพราะไม่มีลูกค้า ลาว เขมร พม่า ลูกค้ายังไม่กลับมา แต่ตอนนี้ก็เห็นว่าคนไม่มีงานทำตั้งเยอะ รอเงินประกันสังคม คนว่างงานเยอะ แต่ทำไมร้านอาหารยังต้องรอแรงงานต่างดาวกลับมา” นางฐนิวรรณกล่าว

นางฐนิวรรณกล่าวว่า จุดเด่นของไทยคือภาคบริการ แต่ต้องพึ่งพาต่างชาติ พ่อครัวก็เป็นต่างดาว อาหารผิดเพี้ยนไปเยอะ ดังนั้น กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่สร้างคนขึ้นมา รับผิดชอบบุคลากร ถ้ามองกระทรวงศึกษาธิการก็

เป็นเรื่องการศึกษาและค่านิยม กระทรวงแรงงานก็ต้องมองว่าปัญหาแรงงานในชาติอยู่ที่ไหน แก้อะไร ซึ่งปัจจุบันค่าแรงต่างตัวไม่ได้ถูกเหมือนแต่ก่อนแล้ว ตนเคยออกมาบอกว่าขึ้นแรงงานขั้นต่ำผลประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่คนไทย ยิ่งในแง่ร้านอาหาร จ้างแรงงานต่างตัว 12,000 บาทต่อเดือน เขารู้สึกยิ่งทำเอมโอยเรื่องแรงงาน เขารู้สึกทุกอย่าง ในขณะที่ไม่มาทำ พอจ้างคนไทยก็ต้องอัปเดตค่าแรงให้สูงกว่า แต่ร้านอาหารก็ไม่อยากได้เท่าไร เพราะคนไทยไม่อดทน มาแล้วก็ไป เขาก็ต้องการต่างตัวแทน อดทนกว่า

“ในช่วงโควิดระบาด คนกลับต่างจังหวัดเยอะ ควรจะสร้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ให้มาก เขาจะไปไว้ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ให้มากขึ้น กระจายความเจริญไปด้วย ต้นทุนการใช้ชีวิตก็ถูกลง เงิน 4 แสนล้าน ควรจะผลักดันให้เกิดการจ้างงาน หรือว่าเอาแรงงานคืนถิ่นให้เยอะที่สุด หากทำได้ก็คิดว่าจะเป็นนิเวศน์อย่างแท้จริง และเป็นการใช้งบประมาณที่ถูกทางที่สุด” นางฐนิวรรณกล่าว

รอนโยบายจากรัฐอย่างเดียว

น.ส.ศุภวรรณกล่าวว่า สำหรับเอกชนภาคการท่องเที่ยวคงไม่สามารถทำอะไรได้มาก คงต้องรอนโยบายจากรัฐในการกระตุ้นภาคท่องเที่ยว และทำตามภาครัฐเท่านั้น เพราะลำพังภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการทุกรายอยู่ในโหมดต้องประหยัดที่สุด และต้องเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุด ไม่มีกำลังเพียงพอที่จะทำอะไรเองได้ ส่วนเรื่องการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งเรื่องการชดเชยให้พนักงานโรงแรมที่รัฐสั่งให้หยุดทำงานโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ 62% ของค่าแรง ไม่เกิน 90 วันนั้น ถือว่ายังไม่เพียงพอ อยากให้พนักงานโรงแรมได้รับเงินชดเชยมากกว่า 62% ซึ่งได้ทำเรื่องเรียกร้องไปยังกระทรวงแรงงานแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้อะไรใดๆ

น.ส.ศุภวรรณกล่าวว่า ทั้งนี้ สมาคมยังคงติดตามทวงถามจากกระทรวงแรงงานต่อไป ส่วนภาคผู้ประกอบการที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือในเรื่องซอฟต์แวร์ไลน์ หรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนั้น จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับสินเชื่อกันอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยังคงดำเนินการประสานกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

หอการค้าคาดเที่ยวคึก3-5หมื่นล.

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจกล่าว

ถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข” วงเงิน 2.24 หมื่นล้านบาท ว่า ผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้ช่วง 6 เดือนที่เหลือของปีจะมีเม็ดเงินในระบบประมาณ 3-5 หมื่นล้านบาทเป็นอย่างต่ำ เพราะต้องขึ้นกับพฤติกรรมของคนไทยด้วยว่าจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแค่ไหน จากข้อมูลศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจสำรวจพบว่าช่วงที่เหลือของปีคนไทย 1 ใน 3 หรือประมาณ 20 ล้านคนมีความตั้งใจจะเที่ยว คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000-3,000 บาทต่อคน

“ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ปกติการท่องเที่ยวของคนจะมาจากความชอบเที่ยวอยู่แล้ว หากไม่มีมาตรการก็จะออกเที่ยว คนที่เคยเที่ยวต่างประเทศจะเที่ยวในประเทศแทน โดยมาตรการคือปัจจัยที่ทำให้อยากใช้สิทธิ และเกิดการใช้จ่ายตามมาที่หลากหลาย เพิ่มขึ้นจากการเที่ยวปกติ แต่สำหรับคนที่ไม่ชอบเที่ยวก็อาจจะเฉยๆ ดังนั้น ตัวเลขทางเศรษฐกิจจะประมาณนี้ เพราะบทที่ใช้ไม่น้อยกว่าแค่ 2.24 หมื่นล้านบาท” นายธนวรรธน์กล่าว

หนุนแทรกเวลบับเบิลจำเป็น

นายธนวรรธน์กล่าวว่า หากต้องการให้ตัวเลขภาคการท่องเที่ยวของไทยกลับมาขยายตัว เพื่อชดเชยกับตัวเลขที่หายไปในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น วิธีที่ควรทำมากที่สุดคือ โครงการแทรกเวล บับเบิล หรือแนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวโดยจับคู่ประเทศที่สามารถจัดการโรคโควิด-19 ได้ดีเท่าๆ กัน เพราะภาคการท่องเที่ยวไทยที่มีมูลค่ารวมประมาณ 3 ล้านล้านบาทนั้น มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นนักท่องเที่ยวประมาณ 40 ล้านบาท และนักท่องเที่ยวไทยประมาณ 2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยว 100 ล้านคนต่อครั้ง

นายธนวรรธน์กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเติบโตหลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลกระทบต่อเนื่องจนคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ทั้งปีจะติดลบ 8% นอกจากมาตรการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวแล้ว ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจยังมองว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการใน 5 แนวทางหลัก คือ 1.การเร่งพิจารณาโครงการภายใต้งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเม็ดเงิน มีเพียงการระบุว่าจะอนุมัติงบประมาณก้อนแรกก่อนประมาณ 8 หมื่นล้านบาท และ

อีก 2-3 แสนล้านบาทจากอนุมัติใน 6 เดือนข้างหน้า ซึ่งงบประมาณฟื้นฟูส่วนนี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย จะช่วยสร้างรายได้ กระตุ้นการใช้จ่าย การใช้วัตถุดิบในพื้นที่ แต่สำคัญคือต้องไม่ใช้การแจกเงิน

ชูแนวทางรบ.เร่งขับเคลื่อน

นายธนวรรธน์กล่าวว่า 2.แนวทางการเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เงินกู้ 5 แสนล้านบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งปัจจุบันปล่อยสินเชื่อได้เพียง 9 หมื่นล้านบาทเท่านั้น เพราะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่มี ธปท.กำกับดูแล ดังนั้น ควรสนับสนุนให้บริษัทประกันสินเชื่อสหกรณ์ขนาดย่อม (บสย.) เข้าค้าประกันโดยด่วน 3.ธปท.ควรดูแลค่าเงินบาทไทยให้อ่อนค่า เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การส่งออกของไทยได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นตามกลางการส่งออกภาพรวมทั้งประสบปัญหาจากคำสั่งซื้อของทั่วโลกที่ลดลงจากผลกระทบโควิด-19

นายธนวรรธน์กล่าวว่า แนวทาง 4.รัฐบาลควรดูแลภาคการเมืองให้มีความสงบ เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเชื่อมั่น ไม่กระทบต่อบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่กำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟู โดยที่ผ่านมามีกระแสข่าวเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อมาก็มีเรื่องความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ ความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล และประเด็นการยุบสภาแต่ก็เป็นไปได้ยาก ซึ่งจากการติดตามทั้งหมดพบว่าประเด็นการปรับ ครม.มีโอกาสดังขึ้นในเร็วๆ นี้ ดังนั้น หากรัฐบาลตัดสินใจปรับ ครม.จริงก็ควรเลือกคนที่ทุกฝ่ายยอมรับ เปิดชื่อออกมาแล้วรู้สึกจืดจาง รู้สึกว่าควรดึงมาทำงานตั้งนานแล้ว ไม่ใช่เปิดชื่อมาแล้วรู้สึกเฉย

นายธนวรรธน์กล่าวว่า แนวทาง 5.รัฐควรมีมาตรการภาษีออกมาเพิ่มเติมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทาง และ 6.มาตรการคลายล็อกดาวน์ของรัฐบาล ควรเป็นมาตรการที่คลายล็อกจริงคือทำให้หลักปฏิบัติของกิจกรรมดำเนินไปอย่างปกติ แต่ยังคงมีแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข ทั้งการเว้นระยะ การใส่หน้ากากอนามัย ตลอดจนการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพราะบางกิจกรรมแม้ประกาศคลายล็อกแล้ว แต่ยังมีมาตรการควบคุมอยู่

ส.อ.ท.แนะดึงกลุ่มมีเงินเที่ยว

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข” ว่า น่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย

ให้กลับมาศึกษากันอีกครั้ง หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงจนนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปทั้งหมด ส่วนจะกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนคงต้องดูผลจากมาตรการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม จากการติดตามตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยในช่วงที่ผ่านมา พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมากถึง 39.8 ล้านคน มูลค่า 1.93 ล้านล้านบาท คิดเป็น 12% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.08 ล้านล้านบาท คิดเป็น 6% ของจีดีพี

นายเกรียงไกรกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม พบว่าในส่วนของคนไทยมีมากถึง 10 ล้านคนต่อปีก็ออกไปเที่ยวต่างประเทศ ใช้จ่ายต่อคนเฉลี่ย 5 หมื่นบาท มูลค่ารวมประมาณ 5 แสนล้านบาทต่อปี กลุ่มนี้รัฐบาลควรกระตุ้นให้หันมาเที่ยวไทยในภาวะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่สามารถออกไปเที่ยวต่างประเทศได้ตามปกติ เพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงในช่วงที่ผ่านมา และจนถึงตอนนี้การท่องเที่ยวต่างประเทศก็ยังไม่เกิดขึ้น

“นอกจากมาตรการเที่ยวบินสุข อยากรู้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มคนไทยระดับบน หรือกลุ่มคนไทยที่มีกำลังซื้อและตัดสินใจไปเที่ยวต่างประเทศให้หันมาเที่ยวไทยแทน เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไทยตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่พิกัดๆ โรงแรมสวย จะมีค่าใช้จ่ายที่สูง กลุ่มลูกค้าจะเป็นต่างชาติเป็นหลัก ดังนั้นรัฐต้องจับมือกับผู้ประกอบการในการทำแพคเกจ ทำราคาให้คนไทยรู้สึกว่ามีแรงจูงใจไปเที่ยวต่างประเทศ วงเงินสูงถึง 5 แสนล้านบาท หันมาเที่ยวไทยให้ได้” นายเกรียงไกรกล่าว

‘สนธิรัตน์’ดันโรงไฟฟ้าลำปาง

วันเดียวกัน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จ.ลำปาง เยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. ให้การต้อนรับ โดยนายสนธิรัตน์ ได้มอบนโยบายให้ กฟผ. เป็นต้นแบบในการที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยรูปแบบโรงไฟฟ้าชุมชนชาวบ้านจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าและเข้าถึงแหล่งพลังงาน นอกจากนี้สนธิรัตน์ยังเร่งรัดการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคจากระบบส่งของ กฟผ. เพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้สนธิรัตน์ยังเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนไฟเพชรล้านนา ศูนย์

เรียนรู้การขยายพันธุ์ฝักรวมจวในภาคเหนือ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ต้องการพลิกมิติด้านพลังงานให้ต้องโจทย์กลุ่มพี่น้องเกษตรกร และประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้เป็นเจ้าของพลังงานได้โดยผลักดันนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ยกกระดับชุมชนผู้ปลูกเป็นผู้ผลิตผู้ใช้ และผู้จำหน่ายไฟฟ้า ส่งเสริมการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนโดยใช้เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพรายพื้นที่ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งในชุมชนลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ร่วมกับชุมชน จัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน โดยยึดหลักให้ชุมชนได้ผลประโยชน์สูงสุด

ลุ้นกรม.เคาะพีดีพีดันรับซื้อถ.ค.

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การลงพื้นที่ของนายสนธิรัตน์ เพื่อติดตามความก้าวหน้านโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน ส่วนหนึ่งของแผนพลังงานสร้างชาติ วงเงินลงทุน 2 แสนล้านบาทภายในปี 2563 โดยโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนตั้งเป้าหมายการลงทุนเป็น 2 ส่วน คือ โรงไฟฟ้าชุมชนรูปแบบเร่งด่วน (ควิกวิน) 100 เมกะวัตต์ วงเงินลงทุนเบื้องต้น 4,000 ล้าน

บาท โดยกระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าภายในเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อคัดเลือกเอกชนกลางเดือนสิงหาคม และจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้

ทั้งนี้ เดิมคาดว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี) ฉบับปรับปรุง ซึ่งมีแผนโรงไฟฟ้าชุมชนรวมอยู่ด้วย จะแผนการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อเดินนำรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนวันที่ 1 กรกฎาคม แต่เนื่องจากพีดีพีฉบับปรับปรุงยังไม่ผ่าน ครม. จึงต้องติดตามอีกครั้งว่าพีดีพีฉบับปรับปรุงจะเข้า ครม.นัดที่จะถึงนี้หรือไม่

‘ศักดิ์สยาม’แจงบ'64เพิ่ม17.64%

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงงบประมาณปี 2564 ว่า ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณ 231,924.78 ล้านบาท จากปี 2563 ที่ได้รับงบประมาณ 197,149.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.64% แบ่งเป็นส่วนราชการ 193,554.31 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 38,370.47 ล้านบาท ในจำนวนนี้แบ่งเป็นทางบก 186,359.32 ล้านบาท จากปี 2563

ที่ได้รับ 160,015.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.46% โดยกรมทางหลวง (ทล.) ได้รับงบ 128,577.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.50% รองลงมาเป็นกรมทางหลวงชนบท(ทช.) 49,465.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.53% ทางรางได้รับงบ 33,603.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.38% ทางน้ำ ได้รับงบ 4,867.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.67% และทางอากาศ ได้รับงบ 6,120.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.21%

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมยังเร่งเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ หรือเมกะโปรเจกต์เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการร่วม ระหว่างทางรถไฟและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เพื่อประหยัดงบประมาณในการเวนคืน รวมทั้งจะได้เส้นทางที่เป็นเส้นทางตรงไม่ผ่านชุมชน และเกิดเส้นทางใหม่ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งโครงการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ สนข. และกรมทางหลวง (ทล.) ไปศึกษาโครงการต้นแบบในต่างประเทศ โดยให้ใช้ประเทศที่มีโครงการลักษณะทางร่วมระหว่างมอเตอร์เวย์ และรถไฟที่โครงการประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาเป็นโครงการต้นแบบ และขอให้ศึกษาวิธีการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) เนื่องจากจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก

กางแผนรวมรถไฟ-มอเตอร์เวย์

ทั้งนี้ สนข.ได้มีการพิจารณาด้านแบบโครงการช่อกันมอเตอร์เวย์ที่เกิดประสิทธิภาพจากประเทศต้นแบบจากต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี โดยจะใช้เงินจากกองทุนมอเตอร์เวย์ศึกษาให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 ปี โดยเบื้องต้นจะแบ่งเป็นแนวเส้นทางเหนือ-ใต้ 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 2,620 กิโลเมตร คือ เส้นทางจากเชียงราย-สงขลา ระยะทาง 1,660 กม. เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง ระยะทาง 490 กม. และเส้นทางบึงกาฬ-สุรินทร์ ระยะทาง 470 กม. แนวเส้นทางตะวันออก-ตะวันตก 5 เส้นทาง รวม 2,310 กม. ประกอบด้วย เส้นทางจากตาก-นครพนม ระยะทาง 710 กม. เส้นทางตาก-อุบลราชธานี ระยะทาง 880 กม. เส้นทางกาญจนบุรี-สระแก้ว ระยะทาง 310 กม. เส้นทางกาญจนบุรี-ตราด ระยะทาง 220 กม. และเส้นทางภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 190 กม.

นอกจากนี้จากการศึกษาร่วมกันยังได้จัดกลุ่มเส้นทางมอเตอร์เวย์กับเส้นทางรถไฟทางคู่

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 5 กรกฎาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15456

หน้า: 1(ขวา), 8

Col.Inch: 216.87 Ad Value: 336,148.50

PRValue (x3): 1,008,445.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 20ล.คนไทยเที่ยว6เดือนหลัง ชี้นำสุข'ปลูก-คาดเงินสะพัด

ที่ดำเนินการเป็นแนวเส้นทางเดียวกันได้ 2 กลุ่มรวม 18 เส้นทาง ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 เส้นทางมอเตอร์เวย์ใหม่กับทางรถไฟใหม่ มี 11 เส้นทาง เช่น เส้นทางสุรินทร์ (ช่องจอม)-บึงกาฬ ทางรถไฟ m3+Rใหม่, เส้นทางด่านน้ำพุร้อน-กาญจนี ทางรถไฟ m81+Rใหม่, เส้นทางชลบุรี (แหลมฉบัง) โคราช ทางรถไฟ m61+Rใหม่, เส้นทางตาก (แม่สอด)-นครสวรรค์ ทางรถไฟ m2+แม่สอด-นครสวรรค์, เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย ทางรถไฟ m51/m5+Rใหม่ เป็นต้น และกลุ่มที่ 2 เส้นทางมอเตอร์เวย์ใหม่กับทางรถไฟเดิม มี 7 เส้นทาง เช่น โคราช-อุบลราชธานี กับทางรถไฟชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี, เส้นทางโคราช-หนองคาย กับทางรถไฟ โคราช-ขอนแก่น-หนองคาย, เส้นทางอยุธยา(บางปะอิน)-เชียงใหม่ กับทางรถไฟ อยุธยา-เชียงใหม่ เป็นต้น